
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
 

   วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน 
การประชุม 
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

          ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

         กรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห์  อีซอมูซอ ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง 
ที่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าสอบปากค าที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี โดยสอบถามถึงการเยียวยา 
ญาติผู้เสียชีวิต และกระทรวงกลาโหมได้ตั้งคณะกรรมการอ่ืนขึ้นมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยความเป็นกลาง 
อีกหรือไม่ รวมทั้งมาตรการทบทวนกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  

         พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  
โดยรัฐบาลได้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการท างาน มุ่งเน้น 
การพัฒนาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน ซึ่งการด าเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  
โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อย ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ให้ดีที่สุด รวมทั้งต้องด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ยึดหลักกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ส่วนกรณีที่นายอับดุลเลาะห์เสียชีวิตนั้น นายกรัฐมนตรีมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และได้พบกับภรรยา 
ของนายอับดุลเลาะห์ ในระหว่างการลงพ้ืนที่ พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้ความยุติธรรม
อย่างทั่วถึง หากพบเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางวินัย  
โดยสอบสวนตามความเป็นจริง และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งญาติผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน 
กอ .รมน . ภาค ๔  ส่ วนหน้ า ได้ตั้ งคณ ะกรรมการขึ้ นมา ๒  คณ ะ โดยชุดแรกเป็ นการตรวจสอบ 
ข้อเท็จการท างานของเจ้าหน้าที่ ส่วนคณะที่สอง ได้ร่วมกับผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนฯ องค์กรศาสนา 
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างโปร่งใส  ซึ่งได้ชี้แจงท าความเข้าใจ 
กับสาธารณชนไปแล้ว ทั้งนี้ หากญาติยังมีข้อสงสัยอาจจะใช้สิทธิด าเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ 
ส าหรับการเยียวยาขั้นต้นนั้น จะมอบ เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ เสียชีวิต  จ านวน ๕๓๒,๔๐๐  บาท  
ส่วนการเยียวยาอ่ืน ๆ ทั้งการช่วยเหลือการศึกษาบุตร และอาชีพ นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาในขัน้ตอนต่อไป 

 
 
 



          - ๒ -   
      
         ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายปดิพัทธ์  สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดพิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         เนื่ องจากสัปดาห์ที่ ผ่ านมาเกิดปัญหาภั ยแล้ ง และปัญหาน้ าใน เขื่ อน 

ไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร แต่ในเวลานี้ได้เกิดปัญหาน้ าท่วม จึงสอบถามถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ า
ในภาพรวม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้พ่ีน้องชาวเกษตรกร  
                นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ ๑๐ เกิดภัยแล้ง และยังเกิดน้ าท่วมฉับพลัน
ใน  ๑๗ จั งหวัด  อีกด้ วย  ซึ่ งเมื่ อ เกิดภั ยและเกิดความเสี ยหายขึ้ น  รัฐบาลโดยกระทรวงการคลั ง  
ได้วางระเบียบเป็นมาตรการเยียวยาไว้แล้ว แต่ยอมรับว่าระเบียบนี้ใช้มานานเป็นเวลา ๑๐ ปี จึงเห็นควรปรับ 
ให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะน าเรื่องดังกล่าวส่งไปยังกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป ส าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนนั้น ได้ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างฉับพลัน 
ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ การสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น ถั่วเขียว จากนั้นใช้นโยบายประกันราคา โดย
เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิต้องลงทะเบียนก่อน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ขอให้รีบด าเนินการและให้แจกเมล็ดพันธุ์พืชฟรี
ให้แกเ่กษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมให้เลี้ยงวัว โดยเบื้องต้นจะช่วยเรื่องลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร ผ่านธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมปศุสัตว์จังหวัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบกลุ่มเลี้ยงวัว พร้อมทั้งประกัน
ราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ซึ่งเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้  
จะรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 

         ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

           ขณะนี้ เรือนจ าทั่วประเทศ มีความแออัดเต็มไปด้วยนักโทษ โดยค่าเฉลี่ย 
ในเรือนนอนมีพ้ืนที่ เพียงครึ่งตารางเมตรต่อคนเท่านั้น  จึงขอสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขความแออัด 
ของเรือนจ าในประเทศไทย และการส่งเสริมให้เรือนจ าหนองน้ าขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเรือนจ าต้นแบบ 

           นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ว่า  
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่วประเทศมีจ านวน ๓๖๐,๐๐๐ คน ในขณะที่ 
มีเรือนนอนที่รวบรวมทั้งหมดพ้ืนที่จ านวน ๒๗๙,๖๐๓ ตารางเมตร จึงได้ใช้มาตรฐานการเกลี่ยย้ายทั้งชาย 
และหญิง แต่ก็ยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างเรือนจ าขึ้นอีกมากและใช้งบประมาณสูง ทั้งเรื่องอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม และการแพทย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีนักโทษเป็นล าดับที่ ๖ ของโลก ล าดับที่ ๓ ของเอเชีย และ
ล าดับที่ ๑ ของอาเซียน โดยจ านวนประชากรเมื่อเทียบสถิติ ประเทศไทยมีนักโทษหรือผู้ต้องขังร้อยละ ๐.๕๔ 
ใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนักโทษมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ นักโทษมีค่าเฉลี่ยที่ต้องดูแลเป็นงบประมาณ
มากปีละ ๗,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วจะกลับเข้ามาอีก ดังนั้นต้องดูแนวทาง 
การปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร ส าหรับเรือนจ าหนองน้ าขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ 
๗๘๐ ไร่ นั้น ควรส่งเสริมให้ เป็นเรือนจ าตัวอย่าง โดยจัดให้มีการฝึกฝนอาชีพ การให้ความรู้ต่าง ๆ  
ทั้งเรื่องการเกษตร ปศุสัตว์ การก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ต้องขังรู้แนวทางในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต  
   ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
         ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดย นายสมคิด เชื้อคง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 
 
 
 



          - ๓ - 
 
          ด้วยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบถนนทุกสายทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะถนนที่ เป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของประชาชนในต่างจังหวัด ซึ่งถนนจ านวนมากเหล่านี้ 
ยังขาดการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมภายหลังจากการก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว จึงสอบถามถึง นโยบาย 
และมาตรการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน และมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง
ชนบท 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ ว่า ได้มีนโยบายให้อธิบดี 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการออกแบบ ให้มีการจัดเวทีประชาคมกับประชาชนในชนบทด้วย และต้อง  
ติดป้ายโครงการให้ชัดเจน ส่วนเรื่องรถบรรทุกที่บรรทุกเกินน้ าหนักนั้น ได้ก าชับกรมการขนส่งทางบก ให้จัด
ระเบียบและใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ส าหรับถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ 
มีจ านวน ๔๗,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งยังไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนลาดยางได้ทั้งหมดแต่ก็ก าลังด าเนินการอยู่  
โดยกรมทางหลวงชนบทมีมาตรการในการก่อสร้างถนน ๓ มาตรการ ได้แก่ การซ่อมบ ารุงปกติ การซ่อมบ ารุง
ตามก าหนดเวลา และการซ่อมบ ารุงพิเศษ อย่างไรก็ตาม ทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้สร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน และหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สะท้อนปัญหา
รวมทั้งตรวจสอบปัญหาในพ้ืนที่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก 

      ๑ .๒ .๒  กระทู้ ถาม เรื่อง ความคืบหน้ าคดี เงินทอนวัด  โดย นายนิยม  
เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

      จากกรณีปัญหาเงินทอนวัด ซึ่งเป็นปัญหาที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนา 
ของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อประมาณปี ๒๕๖๐ จากการเข้าร้องเรียนของเจ้าอาวาสวัดห้วยตะแกละ จังหวัด
เพชรบุ รี  และน าไปสู่ การออกหมายจับพระชั้นผู้ ใหญ่  ซึ่ งกระทบต่อความรู้สึ กและความศรัทธา 
ของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จึงสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและความคืบหน้าเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบคดีทุจริตเงินทอนวัด รวมทั้งมาตรการให้ความยุติธรรมกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกจับกุมแล้วตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าไม่มีมูลความผิด 

       นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ว่า การจัดสรรงบประมาณของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากเดิมนั้นจะจัดสรร
งบประมาณมาจ านวนหนึ่งและให้วัดต่าง ๆ ที่ต้องการใช้มาเบิกไปได้ แต่หลังจากเกิดกรณีปัญหาเงินทอนวัด  
จึงได้จัดสรรให้วัดต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะบูรณะวัดหรือใช้ในเรื่องของการศึกษา สามารถเสนอโครงการ 
เข้ามายังเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และส่งเรื่องไปยังจังหวัด ก่อนส่งเรื่อง
ต่อไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์เงินทอนวัดอีก ส่วนเรื่อง
การจับกุมพระชั้นผู้ใหญ่นั้น จากรายงานเบื้องต้นแจ้งว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่หลายท่านได้รับการประกันตัว 
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบที่เป็นเรื่องร้องเรียนอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ านวน ๙๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ป.ป.ช. จ านวน  
๕๘ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓๒ เรื่อง ป.ป.ช. มีมติไม่รับ จ านวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการสืบสวน 
จ านวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ จากการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) พบผู้กระท าผิดทั้งหมด ๓๔ คน เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จ านวน ๑๕ คน พระ จ านวน ๑๑ รูป ประชาชน จ านวน ๘ คน วงเงินทุจริตทั้งหมด ๓๕๑,๗๐๐,๖๓๕ บาท  
ยึดทรัพย์มาได้แล้ว ๒๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม จ านวน ๑๑๕ ล้านบาท 
และเงินอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒๗ ล้านบาท  
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          ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสิทธิในการรักษาพยาบาลของครูเอกชน 
ที่ด้อยกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม  โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
          ปัจจุบันสิทธิการรักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชนตามระเบียบที่ก าหนด 
โดยกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เท่านั้น และยังต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน แม้ว่าปัจจุบันจะอนุมัติให้ครูโรงเรียนเอกชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 
หากเบิกค่ารักษาพยาบาลครบวงเงินแล้วสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมได้แต่ไม่เกิน ๑๒,๕๐๐ บาท แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอ อีกทั้งการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 
ของทางราชการเท่านั้น ส าหรับกรณีผู้ป่วยในแม้ว่าจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของราชการ
หรือโรงพยาบาลเอกชนได้ แต่สิทธิค่ารักษาพยาบาลนั้นอยู่ในระดับที่ต่ ามาก ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน จึงขอสอบถามถึงนโยบายที่จะให้ครูโรงเรียนเอกชนสามารถเลือกใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
ให้ไม่ต่ ากว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยครูโรงเรียนเอกชนไม่ต้องส ารองจ่ายไปก่อน และสามารถ
เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลตามระเบี ยบของกองทุนสงเคราะห์ ครู โรงเรียน เอกชนหรือ สิทธิ 
การรักษาพยาบาลตามสิทธิของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยสมัครใจ  ตลอดจนแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
                  นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตระหนักเสมอว่าครูคือบุคคลที่ส าคัญของชาติ เป็นผู้วางรากฐาน
การศึกษาให้แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้  กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน ที่ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์
ครูเอกชน โดยครูจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓ โรงเรียนสมทบร้อยละ ๓ และรัฐบาลสมทบร้อยละ ๖ ซึ่งขณะนี้ 
มีครูเป็นสมาชิก จ านวน ๑๑๔,๐๐๐ คน มีโรงเรียนที่มีสิทธิและน าเงินสมทบ จ านวน ๔,๔๑๔ แห่ง โดยสามารถ
ใช้ได้เพียงดอกผลเท่านั้น ไม่สามารถน าเงินต้นมาใช้ได้ ซึ่งการน าเงินของกองทุนฯ ไปลงทุนจะต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาว รวมทั้งต้องให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถเพ่ิมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครูเอกชนเป็นจ านวนมากได้ ส าหรับ
สวัสดิการของครูเอกชนนั้น ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยสามารถ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศ แต่กองทุนประกันสังคมนั้นครูเอกชนต้องเลือกใช้
สถานพยาบาลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนเรื่องการส ารองเงินจ่ายไปก่อนนั้นเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้
ในกรณีผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ครูเอกชนยังได้รับสวัสดิการอ่ืน ๆ อาทิ การศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และ 
เงินทดแทน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกองทุนฯ ที่เข้ามาบริหารนั้น ได้มีการคัดสรรมาตามระบบ ซึ่งเป็น 
ผู้มีประสบการณ์ในการท างาน มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานเพ่ือท าให้  
เกิดผลประโยชน์ที่มากพอต่อการปรับค่ารักษาพยาบาล  ทั้งนี้  จะได้ปรับค่ารักษาพยาบาลขึ้นจากเดิม 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการ และจะหาวิธีการ 
ในการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูเอกชนอย่างเร่งด่วนต่อไป      

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ    (ไม่มี) 
 
 
 



    - ๕ - 
 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ 

การประชุมต่อที่ประชุม คือ 
ขอให้ส่ งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา ๑๗๓ เพ่ือวินิจฉัยว่า 

พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรค ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สภาพิจารณา ซึ่งได้บรรจุระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๒๒ เนื่องจากได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเห็นว่า  
พระราชก าหนดดังกล่าวมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๗๒ วรรค ๑ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับแล้วจะต้องส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และจะต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ที่ประชุมรับทราบ 
จากนั้น ประธานฯ ได้ปรึกษาที่ประชุม ขอน าระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  

ขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

โดยที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... จ านวน ๓๙ คน ประกอบด้วย 

  ๑. นายนิยม  เวชกามา  
  ๒. นายขจิตร  ชัยนิคม  
  ๓. นายนิรมิต  สุจารี  
  ๔. นางมนพร  เจริญศรี  
  ๕. นางผ่องศรี  แซ่จึง  
  ๖. นายดะนัย  มหิพันธ์ 
  ๗. นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
  ๘. นายทศพร  เสรีรักษ์ 
  ๙. นายสุรสาล  ผาสุข 
๑๐. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ 
๑๑. นายสุภดิช  อากาศฤกษ ์
๑๒. นายสันติ  กีระนันทน์ 
๑๓. นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ 
๑๔. นายภิญโญ  นิโรจน์ 
๑๕. นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ 
๑๖. นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  
๑๗. นายรณเทพ  อนุวัฒน์ 
๑๘. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ 
๑๙. นายสุชาติ  อุสาหะ 
๒๐. รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
๒๑. นางสาวเยาวลักษณ์  วงษ์ประภารัตน์ 
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๒๒. นายธีรัจชัย  พันธุมาศ 
๒๓. นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๒๔. นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท ์
๒๕. นายสมัคร  ป้องวงษ ์
๒๖. นายฐิตินันท์  แสงนาค 
๒๗. นายเทอดพงษ์  ไชยนันทน์ 
๒๘. นายอิสสระ  สมชัย 
๒๙. นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  
๓๐. นายสุกิจ  อัถโถปกรณ ์
๓๑. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม 
๓๒. นายศุภชัย  ใจสมุทร 
๓๓. นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
๓๔. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ ์
๓๕. ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
๓๖. นายปรีดา  บุญเพลิง 
๓๗. นายนิกร  จ านง 
๓๘. พลต ารวจตรี อภิชัย  ศรีโสภิต  
๓๙. นายวันมูหะมัดนอร ์ มะทา 
ก าหนดระยะเวลา ๖๐ วัน 

 

   (๒)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๒.๑ รับทราบเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว 
   ๒.๒ รับทราบเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
แล้ว จ านวน ๒ เรื่อง 
     (๑) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... 
              (๒) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... 
    ๒.๓ รับทราบเรื่องส่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบ   
    ๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว พันต ารวจเอก  
จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายกฤช  เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ไดร้่วมกันตอบชี้แจง        
    ที่ประชุมรับทราบ 
      

     จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกา 
 
     ************************************** 


